

# (สำเนา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๖๕	นายโยธิน สัจจาลักษณ์	
๒	๑๐๐๔	นายภูวนัย แสงพล	
๓	๑๐๑๒	นางสาวสุภัทตรา รัตนวัน	
๔	๑๐๑๓	นางสาวจริญา ประชุมมาก	
๕	๑๐๐๓	*นางสาวสิรินาถ เจือบุญ	
๖	๑๐๐๕	นางสาวปรียาภรณ์ พรสิงห์ปรีชา	

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ได้ ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๕. ผู้ผ่านการเลือกสรรที่มีเครื่องหมาย \* หน้าค่านำหน้าชื่อ - นามสกุล จะต้องได้รับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติม และหากปรากฏภายหลังว่ามีข้อมูลอย่างหนึ่งอย่างใดไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ได้ ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อลำดับที่ ๑ - ๓ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๖ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.

**หมายเหตุ** ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่รายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะได้จัดให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ)

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมาลัย จำปาโพธิ์)  
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ  
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

มาลัย คัด/ทาน